

กรมป่าไม้เดินหน้ายุทธการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ ตามนโยบาย “รัฐได้ป่า ประชาได้ทำกิน”

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าชุดพืชมัลพิษ และนายบุญลาภ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขา พิษณุโลกร่วมดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าสัก บริเวณ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง บ้านแก่งไโฮ อำเภอนครไทย โดยปฏิบัติการเชิงรุกผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้แนวคิด “ทีมมีอุปราช มีอุปลูก” พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นายชลธิศ กล่าวว่า ตามนโยบายของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการป่าไม้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่การจัดทำแผนงาน กำหนดแนวทาง ตลอดจนเป้าหมายที่ชัดเจนในการทวงคืนผืนป่า การฟื้นฟูสภาพป่า และการจัดที่ดินตามโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการวางรากฐานการพัฒนาป่าไม้ในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาป่าไม้แบบบูรณาการ เพื่อนำไปปฏิบัติได้จริงและมีความยั่งยืน

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า สิ่งที่พลเอกสุรศักดิ์ เน้นย้ำคือการรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือเพียง 102.4 ล้านไร่ให้คงอยู่ โดยไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมอีกเด็ดขาด และในส่วนที่ยึดคืนพื้นที่ป่ากลับมาได้แล้วก็ให้ดำเนิน

การฟื้นฟู โดยจากนี้ กรมป่าไม้จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับกลุ่มนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ โดยมีขอบ และจะพ่นฝ่นกับประชาชนผู้ยากไร้โดยการจัดสรรที่ดินให้เข้าทำกินตามนโยบายของคทช. ต่อไป ขณะเดียวกันกรมป่าไม้ได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “รัฐได้ป่า ประชาได้ทำทำกิน” รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ป่าให้เป็นพื้นที่สีเขียวด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมปลูก ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้มีค่า และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ในหน่วยงาน และพื้นที่สาธารณะด้วย

ด้านนายอรรถพล กล่าวว่า ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำป่าสักถูกทำลายลงไปจำนวนมาก โดยเฉพาะป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขียง ภูเรือ และภูชี้ฟ้า ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1 ล้านไร่ และถือเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสักที่สำคัญในเขตท้องที่ อ.ด่านซ้าย อ.วังสะพุง จ.เลย ต่อเนื่องลงมาในเขต อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ทำให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การใช้น้ำของประชาชนพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำในเขตภาคกลาง ทั้งการอุปโภคบริโภค รวมทั้งการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งสาเหตุสำคัญคือมีกลุ่มทุนที่เป็นบุคคลจากที่อื่น ที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการพ่นฝ่นให้อยู่อาศัยในเขตป่าไม้ เข้ามาทำวนซื้อที่ดินไปครอบครองจำนวนนับแสนไร่ ภายหลังคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64.66/2557 กรมป่าไม้ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ภายใต้นโยบาย “พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยกรมป่าไม้ได้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำป่าสักกับกลุ่มนายทุนรวมกว่า 40,000 ไร่ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกรมป่าไม้ได้จัดตั้ง ศูนย์อำนวยการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ (ศูนย์ป่าสัก 1) และฐานการควบคุมการฟื้นฟูพื้นที่ (ฐานป่าสัก 1/1 และ 1/2) โดยจัดให้มีการเจ้าหน้าที่จำนวนที่เหมาะสมขึ้นไปตั้งฐานปฏิบัติการประจำตลอดเวลา เพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดพื้นที่โดยรอบฐานปฏิบัติการให้เป็นพื้นที่ห้ามบุกรุกโดยเด็ดขาด และให้ลาดตระเวนป้องกันและป้องปรามไม่ให้มีผู้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ที่กำหนด

ขณะที่นายจงคล้าย กล่าวว่า สำหรับแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าสัก กรมป่าไม้ได้ปฏิบัติการเชิงรุก โดยสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้แนวคิด “ทีมมีอุปราช มีอุปลูก” โดยที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้ดำเนินการฟื้นฟูในเขตป่าต้นน้ำป่าสักซึ่งอยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1.2 โดยบังคับใช้กฎหมายยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มนายทุนประมาณ 12,000 ไร่ และในปี 2560 คาดว่าจะตรวจยึดเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 10,000 ไร่ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้กรมป่าไม้ได้เริ่มปลูกป่าฟื้นฟูไปแล้วประมาณ 1,200 ไร่ และในปีนี้จะปลูกต่อเนื่องอีกไม่ต่ำกว่า 2,000 ไร่ ขณะเดียวกันกรมป่าไม้ได้เน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าเพื่อให้ผืนป่าได้ฟื้นคืนสู่สภาพดั้งเดิมและคงอยู่อย่างยั่งยืน.